

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHƯỜNG PHƯỚC TIẾN**

Số: 18/UBND

V/v trả lời đơn của bà Nguyễn Thị  
Khánh Trang, trú tại số 08 Trịnh  
Phong, phường Phước Tiến, thành  
phố Nha Trang.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phước Tiến, ngày 09 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Khánh Trang

Địa chỉ: 08 Trịnh Phong, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang.

Ngày 04/01/2023, Ủy ban nhân dân phường Phước Tiến có nhận được phiếu chuyển đơn số 11/VP-TCD ngày 03/01/2023 của Ban Tiếp công dân thành phố Nha Trang về việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Khánh Trang, trú tại số 08 Trịnh Phong, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang.

Theo nội dung đơn bà Nguyễn Thị Khánh Trang trình bày: “*Bà Nguyễn Thị Sinh, ở 40 Trịnh Phong có cho ông Trương Văn Hưng thuê nhà cấp 4 để kinh doanh làm hàn, hàn xì sắt thép và làm chân dù bằng đá, các vận dụng khác chiếm một nửa lối đi từ đầu hẻm đến cuối hẻm, gây nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường*”.

Ủy ban nhân dân phường Phước Tiến trả lời như sau:

1/ Về nội dung kiến nghị nêu trên của bà Nguyễn Thị Khánh Trang, trú tại số 08 Trịnh Phong, thuộc tổ dân phố Lê Đại Hành, phường Phước Tiến. Sau khi tiếp nhận đơn kiến nghị của bà ngày 08/7/2022, Ủy ban nhân dân phường Phước Tiến đã phối hợp với Công an phường Phước Tiến, Tổ trưởng tổ dân phố Lê Đại Hành tiến hành kiểm tra, xác minh, làm việc trực tiếp với bà Trang và **đã có trả lời bằng văn bản tại Công văn số 794/UBND ngày 05/8/2022** (đính kèm công văn trả lời, biên bản làm việc và một số hình ảnh khắc phục). Vì vậy, **nội dung kiến nghị về việc bà làm đơn gửi UBND phường Phước Tiến gần 03 tháng không giải quyết là hoàn toàn không đúng sự thật**. Mặt khác, cùng một nội dung bà tiếp tục gửi đơn đến Ban Tiếp công dân tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang và cá nhân các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, UBND phường Phước Tiến cũng đã có văn bản trả lời (đính kèm công văn trả lời: Công văn số 806/UBND, ngày 09/8/2022 và Công văn số 850/UBND ngày 23/8/2022).

2/ Về đơn kiến nghị của bà đề ngày 08/9/2022 với nội dung: “*Đề nghị UBND phường xem xét, kiểm tra và khắc phục lại tình trạng nhà bà Nguyễn Thị Sinh sử*

dụng tường chung gây ảnh hưởng đến cấu trúc và độ bền của tường nhà bà”. Ủy ban nhân dân phường Phước Tiến đã kiểm tra và trả lời đơn bằng văn bản tại Công văn số 891/UBND, ngày 26/9/2022 (đính kèm công văn). Tuy nhiên, ngày 03/01/2023, bà lại tiếp có đơn kiến nghị gửi Bí thư Đảng ủy phường và Chủ tịch UBND phường.

3/ Ngày 05/01/2023, tại Phòng Tiếp công dân của phường, UBND phường Phước Tiến đã có buổi làm việc và tiến hành giải quyết cả 02 nội dung đơn kiến nghị nêu trên. Tại buổi làm việc, có đầy đủ các thành phần được mời dự gồm: Đảng ủy, UBND phường, Công an phường, công chức Địa chính – Xây dựng – Quản lý đô thị - Vệ sinh môi trường, công chức Tư pháp – Hộ tịch, Tổ trưởng tổ dân phố, cá nhân ông Trương Văn Hưng và bà Nguyễn Thị Khánh Trang (người có đơn kiến nghị) đã nghe đầy đủ kết luận và nội dung biên bản được thông qua cho các bên cùng nghe, thống nhất và ký tên (đính kèm biên bản làm việc).

Qua theo dõi và kiểm tra, UBND phường Phước Tiến trả lời như sau:

- Đối với hành vi chiếm dụng một nửa lối đi của 6 hộ dân tại hẻm số 08 Trịnh Phong của ông Trương Văn Hưng, UBND phường đã tiến hành kiểm tra thực tế và yêu cầu ông Hưng chấm dứt việc sử dụng lối đi chung cho nhu cầu cá nhân và phải dọn toàn bộ sắt thép tại khu vực hẻm trước ngày 08/01/2023. Đến nay, sau khi kiểm tra lại đã khắc phục không còn tình trạng để vật dụng lấn chiếm hẻm 08 Trịnh Phong.

- Đối với nội dung đơn kiến nghị về việc ông Trương Văn Hưng sử dụng tường nhà của bà để khoan tường lợp tôn chống thấm cho nhà ông Hưng. Hiện ông Hưng đã tháo toàn bộ các vật dụng khoan vào vách tường của nhà bà (đính kèm một số hình ảnh đã khắc phục).

UBND phường trả lời cho bà được biết và đề nghị bà dừng việc gửi đơn kiến nghị với các nội dung đã được UBND phường giải quyết và đã có văn bản trả lời.

Về phía UBND phường Phước Tiến sẽ tăng cường công tác quản lý địa bàn và thường xuyên kiểm tra, xử lý nếu có các hành vi vi phạm./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐND thành phố “báo cáo”;
- Ban tiếp công dân thành phố “báo cáo”;
- Công an phường “được biết”
- Tổ trưởng tổ Lê Đại Hành “được biết”;
- Lưu: VT, Trúc.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trịnh Quang Hùng**